

Số: /SNNPTNT-KHTC

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2024

V/v hướng dẫn về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá;

Thực hiện kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 4174/UBND-KHTH ngày 05/8/2024 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 85/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;. Theo Công văn này Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao các Sở, ban, ngành ... trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy định về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá tại Phụ lục số 02 kèm theo Luật giá (**Dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý**); tham mưu UBND tỉnh ban hành đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 4405/STC-QLGCS ngày 17/12/2024 về việc ý kiến đối với phương án giá tối đa dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Qua rà soát Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa thấy có quy định Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ sử dụng cảng cá nên rất khó khăn trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ sử dụng cảng cá để làm cơ sở xây dựng phương án giá tối đa dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Để giúp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai việc xây dựng đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ sử dụng cảng cá và phương án giá tối đa dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đúng quy định tại Thông tư số 45/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ

sử dụng cảng cá theo Luật Giá và Nghị định 85/2024/NĐ-CP để địa phương có cơ sở xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm xem xét hướng dẫn kịp thời để giúp cho đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GD Sở, PGD Sở (A.Bình);
- Chi cục Thủy sản tỉnh;
- BQL các cảng cá;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Bình